



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10:53

Site Value: 50,000

Rating:

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เลื่อนประมูลยางล้อยืดสุดท้าย 1.2 แสนตัน รอราคายับขึ้น

กยท.เลื่อนประมูลยางล้อยืดสุดท้าย 1.2 แสนตัน รอราคายับขึ้น



โดย -โต๊ะข่าวเกษตร

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ากยท.เลื่อนประมูลขายยางในสต็อกรอบที่ 3 ที่เหลืออยู่ 1.2 แสนตันออกไปก่อน เนื่องจากระดับราคาในตลาดปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากผู้ประกอบการจีน อยู่ระหว่างการชำระบัญชี จึงนำยางในสต็อกออกมาจำหน่าย

“คาดว่าระดับราคาจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากจีนที่จะกว้านซื้อยางอีกครั้ง ในขณะที่ไบยางของทั้ง 3 ประเทศจะเริ่มร่วง ไม่สามารถกรี๊ดได้เกษตรกรจะใช้ช่วงเวลานี้ปิดกรี๊ดและปรับปรุงบำรุงต้น ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดจะมีน้อย เป็นผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น”

นายธีธัช กล่าวว่า กยท. จะพิจารณาการประมูลยางดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในจังหวะราคาที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของรัฐบาล ไม่กระทบกับราคาขายของเกษตรกรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ต้องปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. นี้

“หากดูตามสถานการณ์ราคาขาย ถ้ากยท.ตัดสินใจขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะขายได้เงินเข้ารัฐน้อยกว่าสัปดาห์นี้อีก เพราะอย่างสัปดาห์นี้ราคายางก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ยางถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องพิจารณาตามกรอบเงื่อนไขที่ดีที่สุด รอเวลาอีกนิดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น ก็ไม่ได้เสียหายอะไร”
นายธีธัช กล่าว

นายธีธัช กล่าวว่า ปริมาณยางในสต็อกขณะนี้เหลือไม่มาก ทำให้สามารถต่อรองราคาในตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกษตรกรเข้าฤดูการปิดกรี๊ด นำยางออกน้อย แต่ความต้องการของผู้ประกอบการยังมีตลาดช่วงนี้จะเป็นของผู้ขาย ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่ากังวล การระบายยางดังกล่าวจะดำเนินการอย่างรอบคอบ และกยท. จะดำเนินการอย่างรอบคอบที่สุด

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 73.15 บาทต่อกก. ปรับเพิ่มขึ้น 0.93 บาทต่อกก. ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 73.77 บาทต่อกก. ปรับตัวลดลง 1.46 บาทต่อกก. เมื่อเทียบกับราคาเมื่อวันที่ 13 มี.ค.

แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียวที่เปิดตลาดเช้านี้ค่อนข้างผันผวน โดยมีปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ทั้งนี้ สัญญาอย่างล่วงหน้าในตลาดยางโตเกียวทรงตัวในช่วงเช้าวันนี้(14 มี.ค.) ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลงก่อนการประชุมของเฟดซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ สัญญาอย่าง TOCOM ส่งมอบเดือนส.ค.ลดลง 0.6เยนมาที่ 263.3เยน/กก. หลังจากปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2 ติดต่อกันเมื่อวานนี้



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10:54

หัวข้อข่าว: กยท.เลื่อนประมูลยางหวังราคาพุ่งสิ้นเดือน

Site Value: 50,000

Rating:

PRValue (x1): 50,000

กยท.เลื่อนประมูลยางหวังราคาพุ่งสิ้นเดือน



กยท.เลื่อนประมูลยางลอตสุดท้าย รอราคาปรับขึ้น หวังตลาดจีน กว่านซื้ออีกครั้งปลายเดือน

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้เลื่อนการประมูลขายยางในสต็อกรอบที่ 4 ที่เหลืออยู่ 1.2 แสนตันออกไปก่อน เนื่องจากระดับราคาในตลาดปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากผู้ประกอบการจีนอยู่ระหว่างการชำระบัญชี จึงนำยางในสต็อกออกมาจำหน่าย แต่คาดว่าระดับราคาจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากจีนที่จะกว่านซื้ออีกครั้ง ในขณะที่ไบยางของทั้ง 3 ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียจะเริ่มร่วง ไม่สามารถกรี๊ดได้เกษตรกรจะใช้ช่วงเวลานี้ปิดกรี๊ดและปรับปรุงบำรุงต้น ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดจะมึ้น้อย เป็นผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ กยท.จะพิจารณาการประมูลยางดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในราคาที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของรัฐบาล ไม่กระทบกับราคาขายของเกษตรกรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ต้องปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย.นี้ "หากดูตามสถานการณ์ราคายาง ถ้า กยท.ตัดสินใจขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะขายได้เงินเข้ารัฐน้อยกว่าสัปดาห์นี้อีก เพราะสัปดาห์นี้ราคายางก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ยางถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องพิจารณาตามกรอบเงื่อนไขที่ดีที่สุด รอเวลาอีกนิดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น ก็ไม่ได้เสียหายอะไร" นายธีธัชกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปริมาณยางในสต็อกขณะนี้เหลือไม่มาก ทำให้สามารถต่อรองราคาในตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกษตรกรเข้าสู่ฤดูการปิดกรี๊ด น้ำยางออกน้อย แต่ความต้องการของผู้ประกอบการยังมี ตลาดช่วงนี้จะเป็นของผู้ขาย ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างกังวล การระบายยางดังกล่าว กยท. จะดำเนินการอย่างรอบคอบที่สุด

รหัสข่าว: I-170315000452

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotr@gmail.com



วันที่ 15 มีนาคม 2560

หัวข้อข่าว เตรียมปุ๋ยหมักตรวจ “กรดหดยาง”

เตรียมปุ๋ยหมักตรวจ “กรดหดยาง” ในตลาดจ.อุดรธานี หลังพบโลหะหนัก

ที่ห้องประชุมพระพุทธรูป ชั้น 6 อาคาร ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายปราโมทย์ ธีญูพิช ปลัด จ.อุดรธานี นางกุลฤดา ทอนมณี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี, นายสายันต์ หมีแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9,ตัวแทนจากการยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี,อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี,เกษตร จ.อุดรธานี,เกษตรสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมประชุมตรวจสอบกรดซัลฟิวริก-กรดหดยาง ที่ขายตามท้องตลาดและที่เกษตรกรใช้

นางกุลฤดา ทอนมณี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี กล่าวว่า ในภาคอีสานนิยมใช้ “กรดซัลฟิวริก” ซึ่งเป็นกรดสังเคราะห์ ที่ราคาถูกใช้สะดวก แต่มีสารตกค้าง ต่างจากทางภาคใต้ใช้ “กรดฟอร์มิก” ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ และทางราชการณรงค์ให้ชาวสวนใช้ แต่เมื่อ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 สุ่มตรวจกรดซัลฟิวริกในท้องตลาด พบมีโลหะหนักเจือปนอยู่หลายตัว จึงถูกนำไปโยงกับปัญหาโรยงาเหม็น ที่ชาวบ้านร้องเรียนอยู่ในขณะนี้จึงสมควรให้มีการสุ่มตรวจทุกยี่ห้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจน นายสายันต์ หมีแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 กล่าวว่า กรดหดยางมีอยู่หลายยี่ห้อ ได้รับแจ้งจากโรงงานยางบางแห่งว่า กรดหดยางที่นิยมใช้กันคือซัลฟิวริก อาจจะเป็นของเหลือจากอุตสาหกรรม จึงไปสุ่มตรวจที่วางขายในตลาด 1 ตัวอย่าง พบว่าเป็นกรดไม่บริสุทธิ์ มีโลหะหนัก อาทิ พบสิ่งเจือปนคือโลหะหนัก เช่น สารหนู,นิกเกิล,โครเมียม,เหล็ก,แมงกานีส และเซเลเนียม เจือปนอยู่ โดยเทียบเคียงการเจือปน กับมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หากน้ำกรดหดยางทุกยี่ห้อ มีลักษณะเดียวกันจะเกิดการปนเปื้อนเป็นวงกว้าง

ขณะที่หน่วยงานต่างๆรายงานว่า ยังไม่เคยกำหนดมาตรฐานน้ำกรดหดยาง ทำให้มีน้ำกรดหดยางหลายยี่ห้อ ซึ่งมีส่วนผสมแตกต่างกันไป และส่วนใหญ่ไม่ระบุส่วนผสมในฉลาก โดยอุตสาหกรรมจะควบคุมกรดซัลฟิวริกได้ ต้องมีความเข้มข้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่มีจำหน่ายเป็นกรดเจือจางแล้ว,พาณิชย์จังหวัดควบคุม(ราคา)ได้เฉพาะสินค้าเกษตร 18 ชนิด ซึ่งมีเพียง “กรดมด” หรือกรดฟอร์มิกเท่านั้น,การยางแห่งประเทศไทย (กยท)อุดรธานี มีแผนให้โรงงานยางของ กยท. ที่อุดรธานี และนครพนม ซื่ออย่างก๊อณถ้วยใช้กรดฟอร์มิก 100 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ายางก๊อณถ้วยราคาใช้กรดอื่น

นายปราโมทย์ ธีญูพิช ปลัด จ.อุดรธานี สรุปผลการประชุมว่า วันพรุ่งนี้ (16 มีนาคม)ให้คณะทำงานชุดนี้ และเพิ่มตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมออกตรวจสุ่มเก็บน้ำกรดหดยาง ทั้งกรดซัลฟิวริก และกรดฟอร์มิกทุกยี่ห้อในพื้นที่ อ.บ้านผือ,น้ำโสม และนาเยุง จำนวนยี่ห้อละ 3 ตัวอย่าง และแจ้งให้ทุกอำเภอสำรวจน้ำกรดหดยาง ที่มีวางจำหน่ายทุกยี่ห้อ รายงานเข้ามายังคณะทำงานด่วน เพื่อพิจารณาหากเป็นยี่ห้อไม่ได้สุ่มเก็บมาจะได้ลงไปสุ่มเก็บมาเพิ่มเติม นอกจากการตรวจพบส่วนผสมของกรด และโลหะหนักแล้ว ให้ตรวจสอบแหล่งผลิต ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตในการผลิตด้วย ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: การเงิน-ลงทุน/Think StartUp

วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10401

หน้า: 27 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 29.16 Ad Value: 42,282

PRValue (x3): 126,846

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: วลัยลักษณ์เอ็กซ์โปโชว์ ‘ปิ่นยางฝึกยิง’

วลัยลักษณ์เอ็กซ์โปโชว์ ‘ปิ่นยางฝึกยิง’

ปิ่นยางพาราช่วยนักเรียนตำรวจฝึกยิง มีน้ำหนักและรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับปืนจริงราคาเพียง 300 บาท ลิงประดิษฐ์จากม. วลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมภูธรภาค 8 นครศรีธรรมราช ร่วมเปิดตัวในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

นายประชิด สระไม้พี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมภูธรภาค 8 จ. นครศรีธรรมราช พัฒนา “ปิ่นยางนักเรียนตำรวจ” สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนตำรวจ 400 กระบอก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนปืนที่ใช้ในการฝึกในภาคปฏิบัติ อีกทั้งปืนที่ใช้ในการฝึกมีน้ำหนักและรูปลักษณ์ที่ไม่ใกล้เคียงกับปืนจริง ขณะที่ปิ่นยางนักเรียนตำรวจ มีความหนาแน่น แข็งแรงและทนทานกว่าปืนไม้และปืนพลาสติกที่เคยใช้ฝึก

สิ่งประดิษฐ์นี้ยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุการทำปืน และยังช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำยางสดมาใช้ในการผลิตปิ่นยาง โดยมี

ต้นทุน 300 บาทต่อกระบอก เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุนำเข้าจะตกอยู่ที่กระบอกละ 2,800 บาท จึงช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก ผลงานนี้ร่วมจัดแสดงในงาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017” ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-1 เม.ย. นี้ เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ศ.สมบัติ อารังญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 13 สำนักวิชา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,770 คน ระดับปริญญาโท 357 คนและปริญญาเอก 118 คน ผลงานงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ สีทาบ้านจากน้ำยางพารา วัคซีนป้องกันโรคตายด่วนของกุ้งขาว การค้นพบดีเอ็นเอในโรคกุ้งกุลาดำ การค้นพบเชื้อไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ที่มีความต้านทานโรคสูง และยังมีส่วนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อีกจำนวนมาก

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ มหกรรมวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันแก้ปัญหาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การประกวดสร้างสรรค์ Sensor Tool Kit การประกวดพันธุ์สัตว์ การจัดการแข่งขันกีฬา การสาธิตการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหาร การสาธิตการนำสมุนไพรมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน การแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิชาธุรกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องชาวใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 15 มีนาคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24625

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 20.54 Ad Value: 45,188

PRValue (x3): 135,564

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: เกษตรกรสุขขึ้นในรอบ2ปี ชีราคาอ้อยพุ่ง-ผลไม้ขายดี

เกษตรกรสุขขึ้นในรอบ2ปี ชีราคาอ้อยพุ่ง-ผลไม้ขายดี

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ผลการสำรวจของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาธ.ก.ส.ในหัวข้อความสุข
มวลรวมของเกษตรกรไทย ประจำเดือนก.พ.
60 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,064 รายทั่วประเทศพบ
ว่า ความสุขของเกษตรกรไทยในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 83.11 จาก 100 คะแนนเต็ม สูงสุดใน
รอบ 2 ปีนับจากปี 58 เนื่องจากราคาสินค้า
เกษตรสำคัญหลายชนิดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
มากกว่าที่คาดการณ์ อาทิ อ้อย ปลูกน้ำจืด และ
ผลไม้ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชและทำประมง
ก็จัดมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
ชนิดอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ที่
เกษตรกรพอใจ อาทิ ข้าว และยางพารา ส่วน
เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด
เป็นผลกระทบในระยะสั้น

นายลักษณ์กล่าวว่า เมื่อจำแนกความ
สุขของเกษตรกรไทยเป็นรายภาคพบว่า
เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูง เนื่องจากเป็นแหล่ง
ผลิตอ้อยสำคัญของประเทศ รองลงมาคือ
เกษตรกรภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก เนื่องจากราคาผลผลิตภาคเกษตร
ด้วยว่า นิลครอบครวดี มีคะแนนเฉลี่ยความ
สุขสูงที่สุดในทุกมิติเฉลี่ย 87.94 คะแนน และ
มีดีสุขภาพเงินดีเป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด 76.77 คะแนน แต่คะแนนเฉลี่ยยังอยู่
ในระดับมากอยู่ และเมื่อจำแนกตามอาชีพ
เกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยมีคะแนนเฉลี่ยความสุข
สูงสุด เนื่องจากแนวโน้มราคาผลผลิตอ้อยปรับ
สูงขึ้นตามทิศทางราคากุ้งสดที่เพิ่ม
ส่วนรองลงมา คือเกษตรกรผู้ปลูกผล
ไม้และเลี้ยงปลาจืด เนื่องจากราคาผลไม้มี
แนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่กลางปี 59 จนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่กลางปี 59 จนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับการแปรูปสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้รายละเอียดของการสำรวจยังระบุ
ด้วยว่า นิลครอบครวดี มีคะแนนเฉลี่ยความ
สุขขึ้นในรอบ 2 ปี นับจากปี 58 เนื่องจากราคาสินค้า
เกษตรสำคัญหลายชนิดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
มากกว่าที่คาดการณ์ อาทิ อ้อย ปลูกน้ำจืด และ
ผลไม้ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชและทำประมง
ก็จัดมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
ชนิดอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ที่
เกษตรกรพอใจ อาทิ ข้าว และยางพารา ส่วน
เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด
เป็นผลกระทบในระยะสั้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9605

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 26.08 Ad Value: 28,688

PRValue (x3): 86,064

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วงล้อเศรษฐกิจ: เงินเพิ่ม 5.5 หมื่นล้าน



เงินเพิ่ม 5.5 หมื่นล้าน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินมูลค่าพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 อันดับแรก คือข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน พบว่าปี 2560 มีมูลค่ารวมกว่า 7.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.5 หมื่นล้านบาท

โดยมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรได้รับเพิ่มขึ้นมาจากราคาข้าวพาราและอ้อยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการและราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

กล่าวว่าการเฉลี่ยอย่างแผ่นดินเฉลี่ยปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 24% ทำให้มูลค่าผลผลิตในปีเพิ่มขึ้น 3.5 หมื่นล้านบาท แม้ว่าปริมาณผลผลิตจะลดลง 6% เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ปลูกในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาอ้อยได้รับผลบวกจากราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกที่ตึงตัว ผลคั้นราคารับซื้ออ้อยจากเกษตรกรในประเทศเพิ่มขึ้น 30% เทียบกับราคารับซื้อปีก่อน สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเกือบ 3 หมื่นล้านบาท

ด้านข้าว กล่าวว่าการจะอ่อนตัวลงอีกเล็กน้อย เนื่องจากปี 2560 ปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากขบวนการไม่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตของแหล่งผลิตข้าวสำคัญทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จึงทำให้ราคาและปริมาณส่งออกข้าวของไทยชะลอตัว ขณะที่สต็อกของรัฐบาลยังคงกดดันราคาข้าวในปีนี้ ทำให้มูลค่าผลผลิตข้าวที่ชาวนาได้รับเพิ่มขึ้น 1 พันล้านบาท ใกล้เคียงกับมูลค่าผลผลิตปี 2559

ส่วนมันสำปะหลังราคาชะลอต่อเนื่องในปี โดยคาดว่าราคามันสดเฉลี่ยทั้งปีจะชะลอตัวลง 18% เนื่องจากความต้องการผลิตถ่านหินฯ ของประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญลดลง ทำให้มูลค่าผลผลิตมันสดที่เกษตรกรชาวไร่มันฯ ขายได้ลดลง 1.2 หมื่นล้านบาท

เม็ดเงินจากมูลค่าผลผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตและบริโลกกลุ่มสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาค มีกำลังซื้อสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ

กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร จะส่งผลดีต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจค้าปุ๋ยและเคมีเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อีกด้านหนึ่งเกษตรกรจะมีกำลังจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี